



ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นกลไกหลักระดับชาติในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยการวางรากฐานทางความคิดว่าจะไม่กระทำการทุจริต จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ รวมถึงเพื่อลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

กรมที่ดิน ขอประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้การบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง โดยการสร้างจิตสำนึก และการสร้างค่านิยมที่ดีแก่ผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมของกรมที่ดินในการให้บริการ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการการบริการระดับสากล เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การทำงานต้องเปิดเผยและโปร่งใส ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงาน และเปิดกว้างให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาของประชาชน

๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด หากการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ยินยอมรับผิดชอบในผลของการกระทำตามที่ระเบียบกฎหมายวางไว้

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ จะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของกรมที่ดิน จะต่อต้านการรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

๔. ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จะปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป กิรติเรขา)

อธิบดีกรมที่ดิน